

Số: / UBND - VHXH

Thiệu Long, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ông Trưởng thôn

Thực hiện Công điện số 13/CD-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, gần đây 1 trường hợp trẻ em thôn Phú Lai tử vong do đuối nước.

Để tiếp tục chủ động, triển khai, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt đuối nước trẻ em trong mùa hè và mùa mưa bão, lũ lụt sắp tới, giảm thiểu nguy cơ gây đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ em, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện một số nội dung sau:

Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước như sông Cầu Chày, mau làng Thành Đạt, ao phía trước nhà văn hóa thôn Đông Lỗ, ao làng tại Thôn Minh Đức...). Vận động các hộ gia đình làm rào chắn quanh ao, hồ nước, rãnh nước gần nhà nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước.

Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước (lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm,...). Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm.

Các hộ gia đình tăng cường quản lý, giám sát con, cháu gia đình mình đặc biệt là dịp hè học sinh được nghỉ học, tránh trường hợp trẻ rủ nhau ra sông, ao hồ tắm không có sự quản lý của người lớn. Vận động các gia đình đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Đối với thôn Tiên Nông cần đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ hoặc khi mưa to mực nước dâng cao.

Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước nếu biết bơi và biết cách cứu đuối.

Trên đây là một số nội dung quan trọng về công tác phòng chống đuối nước trong thời gian tới, đề nghị đài truyền thanh xã, trưởng thôn thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn, xã để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc phòng tránh đuối nước. Đề nghị các thôn nghiêm túc thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu VT-UBND.

Lê Văn Hai

